

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

ภารกิจที่ ๒ การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD-Co-ordinator : DLD - C) การเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย (ด้านปศุสัตว์)

๑. การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co - ordinator : DLD - C) ระดับพื้นที่

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ โดย นายสมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ นำคณะเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดแพร่และร่วมบูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหา และกำหนดมาตรการ แนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก กอ.รมน.จังหวัดแพร่ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ตำรวจภูธรท้องที่ สัสดีท้องที่ อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ ร่วมปฏิบัติการตรวจสอบสถานที่เก็บสินค้าเกษตร (ห้องเย็น) เพื่อป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมาย พร้อมกำกับดูแลให้บรรลุตามนโยบายการขับเคลื่อนของกรมปศุสัตว์ (DLD- Co - ordinator : DLD - C) ในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยมีแนวปฏิบัติเรื่องการบูรณาการกำลังในพื้นที่ตามที่ได้ประสานกระทรวงกลาโหม ให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ จำนวน ๒ ครั้ง ประกอบด้วย.-

ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๓๐ แห่ง ทั้งนี้ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด ดังนี้

วัน เดือน ปี	ที่	ชื่อสถานที่จำหน่าย
๑๖-ต.ค.-๖๖	๑	ร้าน ทอฝันหมูสดแพร่ สาขาแพร่
	๒	บริษัท วี.ซี.มีท ดิสทริบิวชั่น จำกัด (สาขาแพร่)
	๓	ยิ่งเจริญห้องเย็น
	๔	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
๑๗-ต.ค.-๖๖	๕	โรงฆ่าสัตว์น้ำทอง ซีพี
	๖	เบทาโกร ซ็อบ สาขาแพร่
	๗	บริษัท ดีฟาร์มฟู้ดรีเทล จำกัด
	๘	บริษัท บี.เอ็ม.ฟู้ดส์แอนด์พอร์ต โปรดักส์ จำกัด สาขาแพร่
	๙	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) สาขาแพร่

วัน เดือน ปี	ที่	ชื่อสถานที่จำหน่าย
๑๘-ต.ค.-๖๖	๑๐	ห้องเย็นของนายอภิชาติ แม่นผ้า
	๑๑	โรงงานแคบหมูแม่ศรีลา
	๑๒	นารี ฟู้ด เซ็นเตอร์ สาขาเด่นชัย
	๑๓	นารี ฟู้ด เซ็นเตอร์ สาขาสูงเม่น
	๑๔	ทอฝันหมูสดแพร์ สาขาสูงเม่น
๑๙-ต.ค.-๖๖	๑๕	ห้องเย็นชมราช (สามแหลม)
	๑๖	ร้านสีไว CP
	๑๗	ร้านทอฝันหมูสด สาขาร่องกวาง
	๑๘	ร้านทอฝันหมูสด สาขาหนองม่วงไข่
๒๐-ต.ค.-๖๖	๑๙	บีกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา แพร์
	๒๐	โลตัส สาขา แพร์
๒๕-ต.ค.-๖๖	๒๑	ห้องเย็นนางสุนัน กัลป์กล้า (ข้าวปั้นห้องเย็น)
	๒๒	ทอฝันหมูสดแพร์ สาขาลอง
	๒๓	ทอฝันหมูสดแพร์ สาขาวังซัน
	๒๔	หมูอินเตอร์ สาขาวังซัน
	๒๕	Tesco Lotus Express สาขาวังซัน แพร์
	๒๖	สหกรณ์การเกษตรวังซัน
๒๖-ต.ค.-๖๖	๒๗	SP เนื้อสด
	๒๘	เอ็มพีหมูสด สาขาตลาดชมพูมิ่ง
	๒๙	นกน้อยอาหารแช่แข็ง
	๓๐	หมูชมพู สาขาแพร์

รูปภาพประกอบ

การตรวจสอบสถานที่เก็บสินค้าเกษตร (ห้องเย็น)
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖



-๔-

รูปภาพประกอบ

การตรวจสอบสถานที่เก็บสินค้าเกษตร (ห้องเย็น)

ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖



ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น ๑๔ แห่ง ทั้งนี้ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ได้เชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการในลักษณะห้องเย็นที่มีสถานที่เก็บรักษาสินค้า กรณีมีระบบควบคุมอุณหภูมิเพื่อป้องกันและรักษาคุณภาพของสินค้าสำหรับการจัดเก็บสินค้าหรือเพื่อการจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดแพร่ ร่วมประชุม เพื่อสำรวจและลงทะเบียนสถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์และชี้แจงแนวทาง ทำความเข้าใจในขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติที่ทางราชการกำหนด กรณีชี้แจงแล้วแต่ยังมีการปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย อาจจะถูกดำเนินคดีถึงชั้นยึดทรัพย์ได้ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ และในการนี้ นายสมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการเข้าตรวจพื้นที่ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก กอ.รมน.จังหวัดแพร่ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ตำรวจภูธรท้องที่ สัสดีท้องที่ อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ ปฏิบัติการตรวจสอบสถานที่เก็บสินค้าเกษตร (ห้องเย็น) ในลักษณะสุ่มตรวจ ภายหลังจากที่มีการประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติที่ทางราชการกำหนดแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น ๑๔ แห่ง ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด

วัน เดือน ปี	ที่	ชื่อสถานที่จำหน่าย
๒๕-ม.ค.-๖๗	๑	ยิ่งเจริญห้องเย็น
	๒	บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สาขาแพร่
	๓	ร้านทอฝันหมูสด อ.หนองม่วงไข่
๒๖-ม.ค.-๖๗	๔	ห้องเย็นนางสุนัน กัลปกล้า (ข้าวปั้นห้องเย็น)
	๕	ร้านทอฝันหมูสด สาขาลอง
	๖	ร้านทอฝันหมูสด สาขาวังชิ้น
	๗	สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด
๒๙-ม.ค.-๖๗	๘	ห้องเย็นของนายเขมราษฎร์ ขาวงาม
	๙	ร้านสีไว
	๑๐	บริษัททอฝันหมูสด แพร่ สาขาร้องกวาง
๓๐-ม.ค.-๖๗	๑๑	ห้องเย็นของนางอภิชา แม่นยำ
	๑๒	นารี ฟู้ด เซ็นเตอร์ สาขาสูงเม่น
	๑๓	นารี ฟู้ด เซ็นเตอร์ สาขาเด่นชัย
	๑๔	โรงงานแคบหมูแม่ศรีลา

สรุปผลการดำเนินการ : การดำเนินการ เป็นไปตามแผนที่กำหนดครบร้อยละ ๑๐๐ และไม่มี ผู้ประกอบการรายใดกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด

รูปภาพประกอบ

การประชุมชี้แจงและขึ้นทะเบียนรายชื่อสถานที่เก็บรักษาสินค้าทางการเกษตร (ห้องเย็น)
วันที่ ๒๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่



-๗-

รูปภาพประกอบ

การตรวจสอบสถานที่เก็บสินค้าเกษตร (ห้องเย็น)

ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗



๒. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor)

๑. การร่วมบูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหา การกำหนดมาตรการ แนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย เพื่อร่วมปฏิบัติการตรวจสอบสถานที่เก็บสินค้าเกษตร (ห้องเย็น) ป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมาย พร้อมกำกับดูแลให้บรรลุตามนโยบายการขับเคลื่อนของกรมปศุสัตว์ (DLD-Co - ordinator : DLD - C) ในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยมีแนวปฏิบัติเรื่องการบูรณาการกำลังในพื้นที่ให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ
๒. การมีทีมงานที่เข้มแข็งที่ประกอบไปด้วย ผู้นำที่ดี ผู้ตามที่ดี กระบวนการที่ดี ส่งผลให้งานออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกษตรกรได้รับประโยชน์
๓. การมีจิตสาธารณะที่ดีเป็นพื้นฐานในการต่อยอดในการทำความดีในด้านต่างๆ ส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้น เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ งานออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้น
๔. การสื่อสารที่ดี อุปกรณ์และสื่อกลางที่ดี ส่งผลให้ผลงานเป็นที่ประจักษ์มีรูปแบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๑. ขาดงบประมาณและการดำเนินการร่วมบูรณาการมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อกำหนดของแต่ละหน่วยงานจึงไม่สอดคล้องกัน
๒. มีการกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบตามข้อสั่งการและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจน ทำให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

.....